

Thư cảm ơn của Nữ Tu Isave Lê Thị Gương (3/5/2019)

Phan Rang, ngày 03/05/2019 Cha Linh Hưởng và Quý Ân Nhân gia đình Bác Ái Phao-lô kính mến! Kính thưa Cha, Con là Nữ Tu Isave Lê Thị Gương, thuộc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Phao-lô, con đang phục vụ tại vùng Đá Bắn – Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay, con xin thay mặt các chị em trong cộng đoàn cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân số tiền 1000USD của Cha và Quý Ân Nhân đã thương tiếp tục giúp cho những gia đình nghèo tại địa phương. Trong tâm tình Tạ ơn Chúa và hết lòng biết ơn Cha và Quý Ân Nhân trong Hội đã thương tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con trong việc phục vụ người nghèo cách cụ thể. Trong nhiều năm qua nhiều người nghèo, nhiều hoàn cảnh nhờ món quà tình thương này mà cuộc sống của họ được thay đổi, được thăng tiến và họ có cuộc sống ổn định hơn và sống xứng hơn với nhân phẩm của mình. Bên cạnh đó, một số gia đình người Dân Tộc vì họ bị thiệt thòi, thiếu kiến thức nên chưa nỗ lực để vươn lên. Chị em chúng con còn nhiều khó khăn trong việc phục vụ và đồng hành với họ theo tinh thần Tu Hội chúng con: Phục vụ người nghèo không chỉ lo vật chất mà cả tinh thần họ nữa, hoặc “giúp cho họ cái cần cầu hơn là con cá...” và giúp họ đứng vững trên đôi chân của họ. Một lần nữa, con xin thay mặt chị em và các gia đình nghèo cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Bác Ái Phao-lô. Nguyên xin niềm vui và Ánh Sáng của Chúa Phục Sinh luôn nâng đỡ, hướng dẫn Cha trong sứ mạng “Tình Thương” và chúc lành cho những công việc và dự tính của Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Bác Ái Phao-lô. Thưa Cha, nhân tiện đây con xin được Chào Cha và Quý Ân Nhân, vì khoảng cuối năm nay con chấm dứt 2 nhiệm kỳ trách nhiệm phục vụ tại địa phương này. Con cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân đã thương nâng đỡ, đồng hành với chúng con trong Sứ mệnh. Xin Chúa trả công bội hậu cho Cha và Quý vị. Khi có thông tin rõ, con sẽ báo lại và cả Tân người chị em thay thế con. Xin Cha và gia đình Bác Ái Phao-lô thương và tiếp tục giúp đỡ chúng con trong Sứ mệnh tại địa phương này và cầu nguyện cho chúng con. Kính thư Con thay mặt cộng đoàn Nữ Tu Isave Lê Thị Gương
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-1114/